

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về Khoản Vay Kinh Doanh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào!

admin@vclf.org hoặc (802) 223-1448

Quỹ Vay Cộng Đồng Vermont (VCLF) là gì?

Quỹ Vay Cộng Đồng Vermont là tổ chức cho vay thay thế tập trung vào cộng đồng. Chúng tôi cung cấp các khoản vay và các nguồn lực khác cho các doanh nghiệp địa phương, các tổ chức cộng đồng & tổ chức phi lợi nhuận, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc & học tập sớm và các nhà phát triển gia cư giá rẻ, những người không đủ điều kiện nhận khoản vay từ công ty cho vay truyền thống. Chúng tôi phát triển và thúc đẩy các giải pháp sáng tạo dựa trên vốn để giải quyết các vấn đề nghèo đói, công lý và cơ hội. Chúng tôi đầu tư vào một Vermont mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Bạn có thể cung cấp dịch vụ dịch thuật hoặc phiên dịch không?

Có! Chúng tôi mong muốn giúp mọi người có thể truy cập các dịch vụ VCLF bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ và sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ. Bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với Nhóm Vay của chúng tôi theo địa chỉ admin@vclf.org hoặc (802) 223-1448.

Tôi có thể vay bao nhiêu cho doanh nghiệp của mình?

Mức tối đa hiện tại là \$ 350.000 đối với người vay lần đầu.

Bạn có cho doanh nghiệp khởi nghiệp vay không?

Có, VCLF thường xuyên cho các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn vay, bao gồm cả các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Lãi suất và kỳ hạn của VCLF là gì?

Kỳ hạn từ vài tháng đến 20 năm. VCLF có một số chương trình cho vay có nhiều mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào nhóm người nộp đơn mà họ phục vụ. Chúng tôi công bố lãi suất hiện tại trên [trang web](#) của chúng tôi. Tính linh hoạt về kỳ hạn, lãi suất và tiến độ trả nợ là tùy theo từng dự án cụ thể và căn cứ theo dự án.

Có yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu để đăng ký khoản vay không?

Không, chúng tôi không yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu. Tuy nhiên, nếu đánh giá tín dụng cá nhân của quý vị cho thấy có các khoản thanh toán và tài khoản thu nợ quá hạn, quý vị sẽ cần giải thích cho chúng tôi lý do tại sao chúng xảy ra và quý vị sẽ làm gì để giải quyết vấn đề. Đây là điều quý vị sẽ nói với người bảo lãnh khoản vay của mình.

Điểm tín dụng của tôi có bị ảnh hưởng nếu tôi nộp đơn không?

Có, điểm tín dụng của quý vị sẽ bị ảnh hưởng khi quý vị nộp đơn xin vay tiền do hoạt động “truy vấn cứng” tín dụng của quý vị. Truy vấn cứng, còn được gọi là kiểm tra sâu hoặc truy vấn sâu, xảy ra khi bất kỳ bên cho vay hoặc chủ nợ nào kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị. Một lần truy vấn cứng chỉ là một yếu tố góp phần vào điểm tín dụng tổng thể của quý vị và tác động của nó sẽ giảm dần theo thời gian.

Tôi cần những gì để đăng ký khoản vay? Nếu tôi không có kế hoạch kinh doanh hoặc dự báo dòng tiền thì sao?

Mọi Đơn Xin Vay Vốn đều có trên [trang web](#). Tùy thuộc vào loại khoản vay quý vị yêu cầu, quý vị sẽ cần cung cấp các thông tin khác nhau. Đơn Xin Vay Vốn sẽ cho quý vị biết những gì cần thiết.

Đơn Xin Vay Vốn Kinh Doanh chung của chúng tôi sẽ yêu cầu:

- Tờ Bìa & Đơn Xin Vay Vốn đã ký
- Kế hoạch kinh doanh đã hoàn thành, có nguồn và sử dụng ngân sách
- Tờ khai thuế doanh nghiệp cho ba năm gần đây nhất
- Báo cáo tài chính lịch sử ba năm (Báo Cáo Lãi Lỗ và Bảng Cân Đối Kế Toán)
- Bảng Cân Đối Kế Toán Năm Hiện Tại, Báo Cáo Lãi Lỗ, Thời Gian Quá Hạn của Món Nợ và Món Thu
- Báo cáo thu nhập dự kiến mười hai tháng hoặc báo cáo dòng tiền
- [Báo Cáo Tài Chính Cá Nhân](#) và tờ khai thuế cá nhân cho bất kỳ ai sở hữu doanh nghiệp từ 20% trở lên
- Phí đăng ký

Nếu quý vị không có kế hoạch kinh doanh hoặc dự báo dòng tiền, vui lòng [liên hệ](#) Trung Tâm Nguồn Lực Doanh Nghiệp để lên lịch cuộc họp miễn phí với một trong những Cố Vấn Kinh Doanh của chúng tôi. **Lưu ý:** Quỹ Justice Forward Fund của chúng tôi cung cấp các khoản vay lên đến \$ 50.000 cho các chủ doanh nghiệp BIPOC và có quy trình đăng ký đơn giản hơn.

Mất bao lâu thì khoản vay của tôi được phê duyệt?

Chúng tôi đặt mục tiêu đưa ra quyết định trong 6-8 tuần sau khi nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh. Có một số thứ phụ thuộc vào khả năng quý vị cung cấp thông tin mà chúng tôi cần. Sau khi đã có quyết định, quý vị và VCLF sẽ cần thực hiện các bước khác. Tối thiểu, có thể mất 2 tuần sau ngày phê duyệt trước khi khoản vay "chốt hạ" và nhận được tiền. Quý vị có thể thảo luận về nhu cầu về mốc thời gian của mình với nhân viên cho vay VCLF của quý vị.

Tôi có cần thế chấp không?

Bắt buộc phải thế chấp đối với tài sản cố định, hàng tồn kho và các khoản phải thu đối với các khoản vay lớn hơn 10.000 USD. VCLF cũng có thể yêu cầu bảo đảm dưới hình thức bảo lãnh cá nhân, tài sản thế chấp trên tài sản cá nhân hoặc người đồng ký tên.

Quy trình trả nợ diễn ra như thế nào?

Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để thiết lập rút tiền tự động từ tài khoản ngân hàng của quý vị (thanh toán "ACH"). Nếu quý vị cần thay đổi trong kỳ hạn vay, chúng tôi có thể làm việc với quý vị.

Nếu tôi gặp khó khăn trong việc hoàn trả khoản vay thì sao?

Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với một thành viên của nhóm cho vay ngay khi quý vị nghĩ rằng có thể có vấn đề. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết và phối hợp để tìm ra giải pháp, có thể bao gồm điều chỉnh các điều khoản thanh toán của quý vị. [Trung Tâm Nguồn Lực Doanh Nghiệp](#) của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ.

Tôi có bị phạt khi thanh toán sớm khoản vay không?

Quý vị không bị phạt khi trả hết khoản vay sớm.

VCLF có hỗ trợ kỹ thuật hoặc tư vấn về các khoản vay không?

[Trung Tâm Nguồn Lực Doanh Nghiệp](#) của chúng tôi có tư vấn quản lý tài chính và phát triển kinh doanh toàn diện miễn phí để đảm bảo quý vị có tất cả các công cụ cần thiết để doanh nghiệp của quý vị thành công. Nhiều người vay VCLF cũng làm việc với các đối tác của chúng tôi:

- [Chương Trình Phát Triển Kinh Doanh Vi Mô](#)
- [Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Vermont](#)
- [Trung Tâm Kinh Tế Nông Nghiệp](#)
- [Trung Tâm Intervale](#)
- [Trung Tâm Khuyến Khích Sản Xuất Vermont](#)
- [Trung Tâm Phụ Nữ & Doanh Nghiệp](#)

Bắt đầu như thế nào?

Quý vị có thể hỏi về khoản vay trên [trang web](#) của chúng tôi hoặc liên hệ với Nhóm Vay của chúng tôi theo địa chỉ admin@vclf.org hoặc gọi đến (802) 223-1448.

Bạn có thể đưa ra một số ví dụ về các khoản vay không?

Chúng tôi cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp, nhà phát triển gia cư giá rẻ, các tổ chức & cơ sở cộng đồng và các chương trình chăm sóc & học tập sớm. Chúng tôi cũng có các chương trình cho vay dành riêng cho công lý chủng tộc & kinh tế, giải trí ngoài trời, du lịch nông nghiệp và thực phẩm, trang trại & rừng. Mỗi khoản vay được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng vay. Xem thẻ “Bên vay” trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết về các chương trình cho vay cụ thể.

Tại sao tôi cần dự báo tài chính?

Các dự báo, đặc biệt là đối với doanh nghiệp mới, là rất quan trọng. Nó giúp chúng tôi xác định rằng doanh nghiệp của quý vị có thể kiếm đủ doanh thu để trang trải chi phí, cấp khoản rút vốn chủ sở hữu cho quý vị và trả lại khoản vay. Doanh số bán hàng trong quá khứ có thể không cho phép chúng tôi hiểu đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp quý vị. Dự báo là chìa khóa để giúp chúng tôi hiểu doanh nghiệp của quý vị và các kế hoạch trong tương lai.

Tại sao quý vị hỏi về phá sản, các vụ kiện đang chờ xử lý và tình trạng công dân?

VCLF sử dụng một số nguồn tài trợ để thực hiện các khoản vay. Một số nguồn trong số này không có sẵn nếu người vay đã nộp đơn xin phá sản hoặc vỡ nợ đối với khoản nợ liên bang. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định tính đủ điều kiện cho các quỹ VCLF khác nhau.

Bạn đang dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn, giúp tôi nhé?!

Chúng tôi có một [bảng chú giải thuật ngữ](#).